

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๙๖๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) และการให้บริการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอเชีย กรู๊ป แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบตอบรับ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการประสานจาก บริษัท เอเชีย กรู๊ป แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาและตัวแทนของ บริษัท แอร์บีเอ็นบี ในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) และการให้บริการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล หัวข้อ “การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านการใช้แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) และการให้บริการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล” ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องจัดเลี้ยง ๑ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยขอความร่วมมือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด ๆ ละ ๑ คน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้จังหวัดแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๆ ละ ๑ คน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ ๑ คน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง รวมทั้งข้อมูลจำเป็นเพิ่มเติมในการให้เข้าที่พัก จำนวน ๑ ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักจากต้นสังกัด ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th เมนู “หนังสือราชการ” และส่งแบบตอบรับให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๓๐ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Ha_kuromi@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒ - ๔๑๓๓
ผู้ประสานงาน จันทร์เพ็ญ โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๒๓-๕๕๘๓